



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๗๔/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวหยาดพิรุณ จุลเวช ผู้ร้อง อายุ ๓๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑/๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายจรรยา จุลเวช ผู้ตาย กับนางสาวสุวรรณา แซ่มเชื้อ ซึ่งบิดาและมารดาอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ นางสาวหยาดพิรุณ จุลเวช (ผู้ร้อง) นายสันติชัย จุลเวช และนางสาวพรทิพย์ จุลเวช พักอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างที่นายจรรยาผู้มีชีวิตอยู่ได้ให้การรับรองผู้ร้อง นายสันติชัย และนางสาวพรทิพย์ ว่าเป็นบุตร โดยนายจรรยายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรใส่ชื่อตนว่าเป็นบิดาในทะเบียนบ้าน ให้ใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา เลี้ยงดูโดยเปิดเผยส่งเสียให้ได้รับการศึกษาดูแลเวลาเจ็บป่วย ยอมรับโดยเปิดเผยต่อบุคคล ทั่วไปว่าผู้ร้อง นายสันติชัย และนางสาวพรทิพย์เป็นบุตร นายจรรยาถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยสาเหตุโรคไตวายเรื้อรัง นายจรรยาไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด เมื่อนายจรรยาถึงแก่ความตายแล้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีจะจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของนายจรรยาให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องมิใช่บุตรโดยชอบด้วย กฎหมายของนายจรรยา จึงไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องได้ โดยได้แนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้อง ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อน และนำคำพิพากษาหรือ คำสั่งศาลไปแสดงจึงจะจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและ มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจรรยา จุลเวช เพื่อนำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาลไปดำเนินการติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายต่อไป ในการยื่นคำร้องนี้ผู้ร้อง ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทายาทของนายจรรยาแล้ว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใด มีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี